
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑  
ครั้งที ่ ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพุธที ่ ๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชมุใหญ ่บรษิัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๗ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวุฒิพงษ์  นามบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุบลราชธานี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่
มันส าปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสใบด่าง   โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายกฤษฎา  บุญราช)  เป็นผู้ตอบ    

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครราชสีมา  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  หนอนกระทู้กัดกินต้นข้าวโพดเสียหาย 
ท าให้เกษตรกรเดือดร้อน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายกฤษฎา  บุญราช)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่าง
การพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่     

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันเหตุและติดตามจับกุม
ด าเนินคดีผู้ที่ท าร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง  ถาม  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ)  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ    
  

(ส าเนา) 
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จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระกระทู้ถามทั่วไป  คือ  กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ ่ม   สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย   ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  จ านวน  ๓  กระทู้  ตามล าดับ  คือ 

๑. เรื่อง  การก่อสร้างถนน  สาย  ๒๒๖  จากสองช่องจราจรขยายเป็น 
สี่ช่องจราจร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)  
เป็นผู้ตอบ 

๒. เรื่อง  มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๔๗   

๓. เรื่อง  การขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านเกาะแก้ว   อ าเภอส าโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายกฤษฎา  บุญราช)  
เป็นผู้ตอบ   

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของทีป่ระชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปในล าดับถัดไป  คือ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  พานไหว้ครู – ล้อการเมือง  เด็กคิดเองได้  
ผู้ใหญ่อย่ากลัว  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย  ต าบล
สว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย   พ.ศ. ....   
ถาม  นายกรัฐมนตรี 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง  ๓  กระทู้ดังกล่าว  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗   
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ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุบลราชธานี  พรรคเพื่อไทย  และนายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)   

๒. ญัตตดิ่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ า   ซึ่ง  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย   และนายนิรมิต  สุจารี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดร้อยเอ็ด  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๒) 

๓. ญัตตดิ่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา  ซึ่ง  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
เรื่องด่วนที่  ๓) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดอ่างทอง  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

๕. ญัตตดิ่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผลผลิต 
ทางการเกษตรราคาตกต่ า  ซึ่ง  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด
พัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายวีระกร  ค าประกอบ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครสวรรค์  พรรคพลังประชารัฐ   เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๖) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย   กับคณะ  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๗) 
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๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรตกต่ าแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก
ข้าวและอ้อย  ซึ่ง  นายนิยม  ช่างพินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๘) 

๙. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลของเกษตรกรตกต่ า  ซึ่ง  นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์   เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๙) 

๑๐. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๐) 

๑๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า  ซึ่ง  นายอุบลศักดิ์  
บัวหลวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย   กับคณะ   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๑) 

ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรจึงสั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๐๖  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ ์ เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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